

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/2006/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 31 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đề nghị cho người lao động nghỉ làm việc,
hưởng nguyên lương ngày giỗ Tô Hùng Vương
(ngày 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1180/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho người lao động cả nước được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày giỗ Tô Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua việc đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho người lao động cả nước được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày giỗ Tô Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm tại Tờ trình số 1180/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh với những nội dung cơ bản sau:

1. Sự cần thiết việc đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho người lao động cả nước nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày giỗ Tô Hùng Vương hàng năm.

Giỗ Tô Hùng Vương hàng năm đã được Đảng và Nhà nước quyết định là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, giỗ Tô Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trang trọng, góp phần giáo dục truyền thống sâu sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tôn vinh công đức các Vua Hùng, bảo tồn và phát huy di sản nền văn hóa dân tộc.

Hàng năm có hàng triệu đồng bào Việt Nam ở khắp mọi miền; kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế đã hành hương về Đền Hùng trong ngày giỗ Tô để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tri ân công đức tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Người lao động trong cả nước nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày giỗ Tô Hùng Vương hàng năm, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người lao động về dự giỗ Tô Hùng Vương tri ân công đức tổ tiên, thông qua đó củng cố và khơi dậy niềm

tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Người lao động được nghỉ làm việc trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm là cơ hội và động lực để tỉnh Phú Thọ tập trung tổ chức tốt các hoạt động hướng về cội nguồn; đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

2. Cơ sở khoa học và pháp lý việc đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm.

Thời đại Hùng Vương là thời đại có thật trong lịch sử Việt Nam. Các tài liệu lịch sử chính thống từ xưa đến nay đều ghi chép và khẳng định: Vua Hùng - Nhà nước Văn Lang là Nhà nước đầu tiên của Việt Nam và ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã in sâu trong tiềm thức văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng mang bản sắc dân tộc, bản sắc gốc của dân tộc Việt Nam. Trên thế giới, chỉ người Việt Nam mới có tục thờ chung một tổ tiên và có chung ngày giỗ Tổ (đây là nét riêng, khác biệt tất cả các quốc gia khác trên thế giới). Với ý nghĩa như vậy, giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng tinh thần, là điểm hội tụ truyền thống, sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Hiện nay, cả nước có 1.417 địa điểm, di tích kiến trúc thờ Vua Hùng và các nhân vật lịch sử thời Hùng Vương. Nhiều địa phương trong cả nước đã lập đền thờ các Vua Hùng và tổ chức rước đất, nước, chân nhang tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ về thờ.

Về cơ sở pháp lý, Đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương được hình thành và tổ chức từ rất sớm, được mọi thời đại quan tâm:

- Thời An Dương Vương: đã dựng cột đá thề tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh;
- Thời Lê: đã khẳng định: “Từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần rồi đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức hậu Lê vẫn cùng hương khói tại ngôi đền Cổ Tích thờ Thánh Tổ Hùng Vương”;
- Thời Nguyễn: Năm 1917, định lệ giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch;
- Năm 1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22C NV/CC ngày 18 tháng 02 năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm;
- Năm 1995, Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương;
- Năm 1999, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 26 tháng 7 năm 1999 về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2000, trong đó có tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương;
- Năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 về nghỉ lễ Nhà nước, trong đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương;

- Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2015;

- Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, theo đó, thành phố Việt Trì sẽ được xây dựng để trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị thủ tục, hồ sơ trình các Bộ, ngành liên quan và Chính phủ trước tháng 9 năm 2006.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006.

CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vượng (đã ký)